

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/วชป



สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

ด้วยปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแอบอ้าง หลอกลวง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคล ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการด้วยความ เป็นธรรม เสมอภาค และประเมินโดยลับจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ซึ่งบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวใดๆ ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้าง หลอกลวง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและราชการ จึงขอความร่วมมือ สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้าง หลอกลวง ว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อช่วยให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ผ่านการประเมินได้ และเรียกรับ ผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน โดยหากเกิดกรณีดังกล่าวให้แจ้งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทราบ และหรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ให้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th